

Trẻ Em Và Thành Niên Uống Rượu

Tác Giả: Bác sĩ Tròn Minh Ngô

Thứ Bảy, 28 Tháng 2 Năm 2009 21:50

Trẻ em uống rượu là một trong những mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh học sinh ở hầu hết mọi quốc gia. Mục đích của nghiên cứu này nhằm tìm hiểu cho chúng ta biết những khác biệt giữa môi trường uống rượu và trẻ em uống rượu tại California. Kết quả nghiên cứu cho thấy rượu bán nhiều hơn tại những vùng dân cư đông đúc thuộc thành phố lớn như San Francisco và gia đình nghèo. Trẻ lái xe và uống rượu tuổi từ 12 tới 17 có nguy cơ bán rượu, trong đó những bán kính khoảng nửa dặm. Nếu trẻ sống trong môi trường ít bán rượu thì trẻ sử dụng rượu giảm tới 6.4% xuống 5.6% và trẻ uống rượu lái xe giảm tới 7.9% xuống 5.9%.

Theo tài liệu từ Đại học Columbia thì trẻ em và thanh niên mới 11 tuổi đã bắt đầu uống rượu, trẻ gái bắt đầu từ 13. Khi tới 14 tuổi thì ít ra 41% trẻ em đã tiếp cận rượu đầu tiên thông qua rượu. Tuổi trung bình trẻ em bắt đầu uống rượu là 15.9. Trẻ và thanh niên trước 15 tuổi uống rượu sẽ có nguy cơ bị ghiền cao hơn gấp 5 lần khi ngửi mùi rượu trên 21 tuổi uống rượu. Uống rượu sớm thì cơ thể trẻ em dưới 21 tuổi có nguy cơ ghiền cao tuổi đầu hưng hăng hơn ngửi bình thường. Ở Hoa Kỳ mới năm trên 5,000 trẻ em dưới 21 tuổi bị tử vong liên quan tới rượu.

Trong một nghiên cứu khác theo dõi trình độ trẻ em từ lớp 8 tới lớp 12 cho thấy: 26% học sinh lớp 8 bắt đầu uống rượu, 40% học sinh lớp 10 uống rượu, và 51% học sinh lớp 12 uống rượu.

Ba nguyên nhân chính gây tử vong cho những trẻ từ 15 tuổi trở lên tới ngửi mùi rượu trên 24 tuổi là tai nạn xe cộ, tai nạn giết người trong nhà và tử nạn, và rượu đóng hàng đầu cho các tai nạn kể trên.

Mục đích của nghiên cứu là một trong những nguyên nhân làm tâm tính trẻ thay đổi, những còn những vấn đề khác phức tạp hơn không theo tiếp cận xã hội, tính tình xúc động hay tính trẻ em thích của họ.

Khi bắt đầu uống rượu từ tuổi 13, trẻ em thường tiếp cận uống rượu cho tới tuổi 18-22, rồi tiếp tục giảm đi. Từ tuổi 18 tới 24 nếu trẻ tiếp cận uống rượu, mức độ tuổi mới lớn, thì thường gặp phải một số vấn đề từ tuổi vị thành niên tới lúc trở thành thành, như vấn đề học vấn, hôn nhân, công ăn việc làm, hay vấn đề tài chính. Khi ghiền rượu hay ghiền thuốc xai, bản thân nhân dân mục đích phải một vài chương trình bản thân như trị liệu tâm lý, buôn bán, tính tình chương trình hay tiếp cận xã hội.

Tổng kết cũng nên nhắc là khi bắt đầu uống rượu thì sẽ ảnh hưởng con cái và tiếp cận uống rượu.

Trẻ Em Và Thành Niên Uống Rượu

Tác Giả: Bác sĩ Trán Mánh Ngô
Thứ Bảy, 28 Tháng 2 Năm 2009 21:50

Nếu bạn không khuyến khích nhác nhá con bạn ráu thì con cái có thể uống ráu thông qua xuyên hán, uống ráu nháu hán và say sáa nháu hán.

Giái pháp bạn ráu cần sự giúp đỡ và khuyến nhác a nháu ngái ká cá bác sĩ gia đình.

Muán giảm sự láng trá em uống ráu thì cũng phải cấm trẻ em mua ráu, và chính quyán cũng phải đát nháng luật lá giái hán tuái tác gay gát hán đángán ngáa trá uống ráu. (American Journal of Public Health, February 2009).

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với **Cá Quan Đáu Trá bát ghián thuác** hay ghián ráu đá hái ý kiến hoặc lấy thêm tài liệu cần thiết để in thoải mái số 1-800-662-4357.